

# Quyền Được Sống

Biểu tình từ tỉnh Bình Thuận, Việt Nam, (1)  
Đồng bào đã dùng bom xăng phản kháng,  
Chen tiếng hét hò, cháy loang từng đám,  
Đòi môi trường sống: bảo đảm sạch hơn.

Bữa Nguyên công ty, thợ đã đình công, (2)  
Hàng ngàn thợ trong công viên xí nghiệp,  
Cùng một ý: đấu tranh và quyết liệt,  
Phản kháng điều sai đạo luật về hưu.

Cuộc đình công như gió thổi cánh diều,  
Buộc đảng phải chịu yêu cầu, lùi bước,  
Người dân Việt khí thế cao hơn trước,  
Còn đảng đang thua cuộc, phải lùi dần.

Tôi mừng vì ý chí của người dân,  
Đã không sợ, không ép thân chịu nhục  
Tôi mừng sức mạnh dân là có thực,  
Can đảm đòi quyền, khắc phục âu lo.

Có một quyền nắm giữ mệnh cơ đồ,  
Quyền tối thượng: chống mưu đồ Hán hóa,  
Đã giữ nước, bốn ngàn năm vất vả,  
Tổ tiên ta đã phải trả máu xương.

Quyền dựng cờ độc lập ở Nam phương,  
Và bảo vệ đất, biên cương, duyên hải,  
Dân tộc sống trong công bình bác ái,  
Mất quyền này: kiếp ngược đãi vong nô!

Đồng bào ơi, hãy đảo ngược thế cờ,  
Mạnh chút nữa, đảng trên bờ tuyệt chủng,  
Phải phẫn nộ, hăng say và hùng dũng,  
Lấy máu đào đem rửa nhục ngoại xâm.

Biển Đông Nam sẽ dậy sóng một lần,  
Bởi thách thức của đoàn quân xâm lược,

Ta nguyện đổi bình an, thay khiếp nhục,  
Chỉ vì quyền làm chủ được giang sơn.

Mất quyền này thì mãi mãi tủi hờn,  
Bao quyền khác sẽ không còn tồn tại!

**Nguyễn P. Thúy, 4/21/2015**

- 1) Người dân xã Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận đã biểu tình đòi quyền được sống trong một môi trường lành mạnh, không khí trong sạch, nước không bị ô nhiễm. Họ đã đốt những chai xăng ném vào đám công an cơ động nhưng không cố ý ném trúng ai, gây thương tích cho ai cả. Họ đã reo hò vang dội trong ánh lửa bập bùng, cháy loang trên mặt đường và làm tắt nghẽn lưu thông suốt 50 cây số trên quốc lộ số 1.
- 2) Cuộc đình công của 70,000 công nhân hãng Bửu Nguyên (Pou Yuen) là cuộc đình công lớn nhất và được giải quyết nhanh chóng nhất. Với sự đồng ý của chủ nhân hãng và ban giám đốc, các công nhân đã biểu tình trong khuôn viên của xí nghiệp trong mấy ngày liền trước khi tràn ra đường, quyết liệt phản kháng điều 60 trong đạo luật lao động, đòi Quốc hội phải sửa luật, cho phép họ rút tiền ra một lần chứ không phải chờ đến lúc về hưu. Và nhà cầm quyền đã chịu thua! Chịu sửa lại đạo luật!